

**Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi các thầy thuốc,
cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông vận tải nhân ngày thầy thuốc
Việt Nam 27/2**

***Thân ái gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông
vận tải!***

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi thân ái gửi đến các thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông vận tải lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí thân mến! 55 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, công nhân viên ngành y tế, đến nay, ngành y tế không ngừng phấn đấu xây dựng và phát triển theo lời dạy của Bác. Trong thành tích chung của ngành y tế cả nước, có sự đóng góp không nhỏ của các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông vận tải. Tôi vui mừng thấy rằng trong năm 2009, Y tế ngành Giao thông vận tải đã đạt được nhiều thành tích trong khám, chữa bệnh và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào lĩnh vực này; đồng thời cũng đã làm tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch không những cho cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông vận tải, mà còn cho cả nhân dân trên địa bàn. Năm 2009, y tế giao thông vận tải đã có bước chuyển về chất, đó là chuyển đổi mô hình tổ chức từ đơn vị sự nghiệp sang quản lý nhà nước về lĩnh vực; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong khám, chữa bệnh, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên trong ngành. Thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Y tế ngành Giao thông vận tải đã đạt được trong năm vừa qua.

Các đồng chí thân mến!

Giao thông vận tải là ngành có tổ chức, hoạt động rộng khắp trên cả nước, đặc biệt là có mặt ở các vùng núi, hải đảo xa xôi với điều kiện làm việc và sinh hoạt hết sức khắc nghiệt. Để phục vụ tốt sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động làm việc trên mọi miền đất nước cũng như dân cư trên địa bàn trong tình hình bệnh dịch, bệnh nghề nghiệp có xu hướng diễn biến phức tạp, năm 2010 y tế ngành Giao thông vận tải cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ trưởng quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ về y tế ngành, đặc biệt là ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý ngành;

2. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải và nhân dân trên địa bàn. Phát triển y học khoa học công nghệ cao và đẩy nhanh xã hội hoá hoạt động khám, chữa bệnh;

3. Tăng cường y tế dự phòng. Xác định cơ cấu hợp lý giữa y tế dự phòng và hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động ngành Giao thông vận tải được chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện tốt nhất;

4. Ổn định và hoàn thiện tổ chức y tế ngành và mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cao quý của người thầy thuốc;

5. Phát động phong trào thi đua toàn ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 65 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.

Một lần nữa, thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, tôi xin chúc toàn thể thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông vận tải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chào thân ái!



BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng